



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๗๒

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) / ผู้อำนวยการกองกลาง  
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ / ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ตามมติคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) หรือร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง กองอาคารและสถานที่ กองสวัสดิการ และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการปรับปรุงห้องประชุมในสำนักงานอธิการบดี โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดระบบห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี เช่น การดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งาน การปรับปรุง และการซ่อมแซม เป็นต้น ดังนั้น ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลห้องประชุมให้ได้มาตรฐานวิเคราะห์ประโยชน์การใช้งานห้องประชุมต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี และพิจารณาแล้ว เห็นว่ากองกลางควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักเนื่องจากรับผิดชอบการประชุมของมหาวิทยาลัย และเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงาน ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบแนวทางการจัดระบบห้องต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. ห้องประชุมส่วนกลางในอาคารสำนักงานอธิการบดี ควรเป็นกองกลางรับผิดชอบดูแล วางแผนการพัฒนาและปรับปรุง แต่หากเกิดการชำรุดให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองอาคารและสถานที่ ควรจัดระบบให้ชัดเจน

๒. ห้องทำงานให้แต่ละกองรับผิดชอบเอง

๓. ห้องประชุมเล็กข้างห้องรองอธิการบดี ให้เลขานุการผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

๔. การดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุมส่วนกลาง เป็นหน้าที่ของกองอาคารและสถานที่ และหรือกองสวัสดิการแล้วแต่กรณี โดยการประสานงานจากกองกลาง

จึงเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการห้องประชุมของสำนักงานอธิการบดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบและมีมติให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมไปก่อน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการปรับปรุงห้องประชุมตามนโยบายของอธิการบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการกองกลาง เป็นเลขานุการฯ และให้กองกลางนัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงห้องประชุม การตกแต่ง และการบริหารจัดการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี